

Số: 75 /TB-VP

Hòn Đất, ngày 13 tháng 10 năm 2017

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại Hội nghị sơ kết sản xuất lúa Hè Thu, Vụ 3 năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2017-2018 và công tác tiêu thụ sản phẩm**

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh chủ trì Hội nghị Sơ kết sản xuất lúa Hè Thu, Vụ 3 năm 2017, triển khai kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2017-2018 và công tác tiêu thụ sản phẩm. Qua nghe báo cáo tình hình, kết quả sản xuất lúa Hè Thu, lúa Vụ 3 năm 2017 và phương hướng, kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2017-2018, công tác tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện; các ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội nghị và thông tin về tiêu thụ sản phẩm của các công ty, doanh nghiệp. Sau cùng, Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh kết luận và chỉ đạo như sau:

### 1. Đánh giá tình hình sản xuất

Qua 01 năm triển khai thực hiện sản xuất lúa trên địa bàn huyện, bên cạnh những thuận lợi về giá cả, đầu ra của sản phẩm,... song huyện phải ứng phó với rất nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai và dịch bệnh, cơ sở hạ tầng nông nghiệp chưa đồng bộ... Tuy nhiên, với quyết tâm cao và xác định sản xuất lúa là tiềm năng số một của huyện; UBND huyện đã tập chung chỉ đạo các cấp, các ngành từng bước ứng phó, tháo gỡ khó khăn; tranh thủ các nguồn vốn để tập trung đầu tư các công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất và khắc phục trước mắt tình trạng ngập úng cục bộ tại vùng Nam lộ 80, phục vụ kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của huyện; tập chung chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, nhất là hình thức Hợp tác xã kiểu mới để tạo sức mạnh tổng hợp ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; chủ động kêu gọi các công ty, doanh nghiệp liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa cho người dân, qua đó ổn định thị trường tiêu thụ, giảm chi phí vật tư và hạn chế thấp nhất các khoản chi phí sản xuất khác, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc theo dõi, chỉ đạo sản xuất theo lịch thời vụ chưa đạt yêu cầu, dẫn đến nhiều vùng người dân gieo sạ muộn làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất chung của huyện, nhất là tình hình đóng mở cống và không chỉ ảnh hưởng 01 vụ mà còn kéo theo cả vụ sau, đặc biệt là vụ Đông Xuân, có tiềm năng từ lâu nhưng không khai thác tốt được; việc theo dõi tình hình thời tiết, sâu bệnh chưa được thường xuyên và kịp thời, chưa chủ động được các biện pháp phòng trị hiệu quả; công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và ký kết hợp đồng tiêu thụ luôn được

quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên chuyển biến chưa nhiều, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa tích cực tham gia; nguồn vốn phân bổ để đầu tư các công trình còn hạn chế nhiều so với nhu cầu thực tế của huyện, từ đó một số công trình, khu vực đầu tư còn dở dang, chưa đồng bộ, chưa phát huy tối đa hiệu quả,...

## **2. Công tác chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018 và thời gian tới**

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về đất đai trên cơ sở kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của huyện đã đề ra, mà trọng tâm là về cây lúa.

Phát triển cây lúa trên cơ sở điều kiện tự nhiên của từng vùng, để xác định từng loại giống thích hợp nhất và đặc biệt là phải có đơn đặt hàng của doanh nghiệp, để đảm bảo về đầu ra, nhất là đối với giống lúa Nhật DS1, đang có xu hướng phát triển mạnh. Việc hợp tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp phải đảm bảo công bằng, dân chủ, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người dân.

Phát triển sản xuất theo các hình thức liên kết, hợp tác (Tổ Hợp tác, Hợp tác xã, nhất là Hợp tác xã kiểu mới); sản xuất theo chuỗi giá trị, có sự đầu tư, hợp tác của doanh nghiệp (từ khâu đầu vào: giống, vật tư, kỹ thuật,... đến đầu ra: doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thông qua việc ký kết hợp đồng, có xác nhận của UBND xã, thị trấn), phải làm sao cho người dân có lợi nhuận cao hơn so với khi không liên kết, hợp tác; từng bước tiến đến sản xuất hữu cơ, sử dụng phân bón vi sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,... tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Đây là các hình thức sản xuất trọng tâm để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh; với mục tiêu giảm thấp nhất các khoản chi phí sản xuất và đem lại sản phẩm chất lượng, có giá trị cao; ổn định về đầu ra và tạo lợi nhuận cao cho người dân.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

### **a) Phòng Nông nghiệp và PTNT**

Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi tỉnh trong quá trình vận hành đóng, mở cống, đảm bảo hiệu quả cho quá trình sản xuất và sinh hoạt của người dân. Theo dõi tình hình thu hoạch diện tích lúa Hè Thu và lúa Vụ 3 còn lại, đối với những vùng đã thu hoạch xong hoặc diện tích còn lại đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi lũ thì đề nghị tỉnh đóng cống để lấy phù sa, các sản phẩm từ lũ.

Phối hợp UBND các xã, thị trấn khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị tốt các điều kiện để xuống giống vụ Đông Xuân theo kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở lịch thời vụ được ngành chuyên môn tỉnh khuyến cáo và tình hình, điều kiện thực tế của huyện; xây dựng lịch thời vụ chi tiết, hợp lý cho từng

vùng sản xuất để khuyến cáo người dân gieo sạ (từng đợt gieo sạ phải cụ thể ngày bắt đầu và ngày kết thúc).

Là cơ quan đầu mối trong việc mời gọi doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho người dân; bảo đảm vụ Đông Xuân đủ nguyên liệu theo đặt hàng của các doanh nghiệp. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào Hợp tác xã, điển hình như Hợp tác xã VINACAM Hòn Đất, phải phấn đấu trở thành mô hình điển, thật sự mang lại hiệu quả để nhân rộng.

Chỉ đạo các Trạm trực thuộc và Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, các tiến bộ của khoa học để người dân áp dụng có hiệu quả. Dự báo, thông tin và hướng dẫn kịp thời cho người dân các biện pháp phòng trị sâu, dịch bệnh; chú ý đối với dịch muỗi hành như vụ Đông Xuân trước đã gây thiệt hại nặng.

Hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp, thực hiện quy hoạch vùng sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Chuẩn bị nội dung báo cáo và tham mưu UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của Huyện ủy về đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp và kết quả thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện. Từ đó, tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình thủy lợi hàng năm (nạo vét làm đê bao, công trình điện, trạm bơm, cống đập,...) phải đảm bảo tính thiết thực, hợp lý và thật sự mang lại hiệu quả, phục vụ nhiều mục tiêu, đảm bảo không vì mục tiêu này mà làm ảnh hưởng đến mục tiêu, nhu cầu khác của người dân:

+ Nạo vét phải gắn với đê bao và có sự liên kết, đồng bộ; vừa phục vụ chống ngập úng, tưới tiêu, chống lũ vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển đường thủy,...

+ Đầu tư cống, gắn với cầu và trạm bơm, đảm bảo được độ thông thuyền để vừa phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ bơm tát, phục vụ đi lại và không ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển hàng hóa, phương tiện bằng đường thủy,...

+ Đầu tư điện, trạm bơm: phải có thủy lợi nội đồng, đê bao, cống đập đồng bộ; có Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoặc phục vụ cho việc phát triển Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tính hiệu quả, tính hợp lý của các công trình đã đầu tư (đã đưa vào sử dụng, chưa đưa vào sử dụng; đã phát huy hiệu quả, chưa phát huy hiệu quả, nguyên nhân, lý do,...) để tham mưu UBND huyện có biện pháp chỉ đạo xử lý, khắc phục nhằm phát huy hiệu quả của công trình, không gây lãng phí vốn đầu tư và bức xúc trong dư luận xã hội.

### **b) Các cơ quan, ban ngành cấp huyện**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp huyện trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo khuyến cáo của ngành, nhất là lịch thời vụ gieo sạ.

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực

hiện các công trình thủy lợi, nhất là các công trình cấp bách phòng, chống lũ và ngập úng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ động và thường xuyên liên hệ Sở Công thương tỉnh để nắm bắt thông tin về thị trường; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân biết và lựa chọn các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với số lượng, nhu cầu của thị trường (phải khuyến cáo để người dân sản xuất, tránh tình trạng chạy theo thị trường dẫn đến cung vượt cầu).

### **c) UBND các xã, thị trấn**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm lịch thời vụ gieo sạ được ngành chuyên môn khuyến cáo, không để người dân nào xuống giống không đúng lịch thời vụ nhằm giảm rủi ro, thiệt hại từ thiên tai, dịch bệnh, xâm nhập mặn, ngập úng,...

Tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn nữa về tình hình, tác hại của biến đổi khí hậu đối với đời sống và sản xuất; thiên tai, dịch bệnh và các nguy cơ rủi ro xảy ra trong sản xuất, tình hình thị trường và các rủi ro về thị trường, ... Song song với đó là tuyên truyền để người dân thấy được, hiểu được các lợi ích thiết thực từ việc liên kết, hợp tác sản xuất như đã nêu trên để người dân đồng thuận và cùng tham gia thực hiện.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp xúc và ký kết hợp đồng tiêu thụ cho người dân, xác nhận hợp đồng phải lưu ý các điều khoản hợp đồng để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp và người dân vào cuối vụ để kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp phá vỡ hợp đồng nhằm tạo uy tín, hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và người dân, không vì biến động nào đó mà làm ảnh hưởng đến uy tín.

Khuyến cáo người dân sản xuất phải ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có địa chỉ rõ ràng để đảm bảo về đầu ra, phải ký kết trực tiếp với doanh nghiệp và có xác nhận của địa phương, không ký kết thông qua người đại diện cho doanh nghiệp mà không đủ pháp nhân hoặc ký kết nhưng không có xác nhận của địa phương để làm cơ sở giải quyết, xử lý đối với trường hợp phá vỡ hợp đồng. Đồng thời, theo dõi, nắm thông tin, phương thức hoạt động của những người đứng ra ký kết hợp đồng với người dân nhưng không đủ cơ sở về pháp nhân, không được doanh nghiệp giới thiệu, ủy quyền, ... để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, giả danh, nâng giá hoặc ép giá nhằm tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty, doanh nghiệp.

Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa Đông Xuân, được xác định là vụ chính và quyết định về sản lượng lúa cho cả năm. Thường xuyên theo dõi tình hình, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo này đến Ban lãnh đạo các ấp, tổ NDTQ, HTX, các THT trên địa bàn.

#### **d) Đối với bà con nông dân**

Sản xuất phải theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, ký kết hợp đồng tiêu thụ với doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, có địa chỉ rõ ràng và có xác nhận của chính quyền địa phương. Không ký kết thông qua người đại diện, không đủ tư cách pháp nhân, địa chỉ không rõ ràng, không có xác nhận của chính quyền địa phương, nhất là đối với sản xuất lúa Nhật DSI theo đặt hàng của Doanh nghiệp.

Phải thể hiện đạo đức, uy tín và làm ăn lâu dài với doanh nghiệp; không vì lợi nhuận nhất thời làm mất uy tín, phá vỡ hợp đồng đã ký kết.

Tuân thủ và chấp hành tốt lịch gieo sạ được ngành chuyên môn khuyến cáo, sản xuất theo các hình thức liên kết, hợp tác như Hợp tác xã, Tổ hợp tác.

Áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế lạm dụng phân thuốc hóa học, từng bước tiến đến sản xuất hữu cơ, sử dụng phân bón vi sinh, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

### **3. Đề xuất, kiến nghị**

#### **a) Đối với sở, ngành cấp tỉnh**

Tham mưu UBND tỉnh tranh thủ các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư, phân bổ cho huyện để thực hiện hoàn chỉnh các công trình thủy lợi, đảm bảo việc sản xuất hài hòa giữa vùng trên nước và dưới nước Quốc lộ 80, từng bước thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đảm bảo cho việc sản xuất của huyện Hòn Đất với cả vùng Tứ giác Long Xuyên.

Đề nghị Sở Công thương phối hợp Công ty Điện lực tỉnh ưu tiên, hỗ trợ cho huyện về kinh phí để đầu tư điện 3 pha, phục vụ bơm tát trong sản xuất và nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn, giúp huyện hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng về điện gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tạo điều kiện cho địa phương đăng ký tham gia giới thiệu một số nông sản thực phẩm có chất lượng tại Hội chợ triển lãm dự kiến tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương hỗ trợ huyện trong việc mời gọi công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về đầu tư, liên kết hợp tác, tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, nhất là các khu công nghiệp, chế biến lương thực, tiêu thụ sản phẩm tại chỗ.

#### **b) Đối với Nhà khoa học**

Nghiên cứu, lai tạo các loại giống có chất lượng tốt, năng suất cao, thích nghi với tình hình biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện tự nhiên và xu hướng của thị trường (kể cả giống tôm).

Chế tạo các phương tiện máy móc trong sản xuất hiện đại, công nghệ cao (vừa gặt đập, vừa thu gom được rơm rạ,...).

Sản xuất các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thân thiện với môi trường và cải tạo đất; Sản xuất các loại thuốc điều trị có hiệu quả hết bệnh cho cây lúa, con tôm.

Nghiên cứu đề án để thực hiện các giải pháp trung hòa môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu vực công.

### c) Các Công ty, doanh nghiệp

Khẩn trương triển khai, thông tin cụ thể hình thức liên kết, số lượng cần tiêu thụ ở từng giống lúa để người dân biết và đăng ký liên kết, hợp đồng với công ty, doanh nghiệp; Cung cấp danh sách, thông tin về cán bộ của công ty, doanh nghiệp về Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn để phổ biến rộng rãi cho người dân biết, tránh tình trạng mạo danh, giả danh làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, doanh nghiệp và lợi ích của người dân.

Thực hiện tốt đạo đức trong kinh doanh, vai trò của công ty, doanh nghiệp đối với quyền và lợi ích chính đáng của người dân, không thực hiện các hình thức kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh như: nâng giá, ép giá,... với số lượng ít, làm xáo trộn thị trường; phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các công ty, doanh nghiệp và người dân, thể hiện sự uy tín và kinh doanh, liên kết lâu dài tại huyện.

Trong quá trình liên kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân về giống, vật tư đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, hỗ trợ kỹ thuật,... tạo thành chuỗi liên kết giá trị, góp phần hạn chế tình trạng phá vỡ hợp đồng.

Đề nghị Công ty CP nông sản VINACAM tập trung đầu tư, phát triển Hợp tác xã VINACAM Hòn Đất tạo thành mô hình Hợp tác xã kiểu mới điển hình của huyện và tỉnh; Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị ở các HTX; Đồng thời đầu tư các công ty, nhà máy xí nghiệp chế biến tiêu thụ lúa gạo trên địa bàn huyện.

Văn phòng HĐND và UBND thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện đến Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, để thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành có liên quan;
- Đảng ủy, UBND các xã, TT;
- Các Công ty, DN liên kết hợp tác tiêu thụ trên địa bàn huyện;
- Các HTX trên địa bàn huyện;
- LĐVP; CV Đoàn (đăng trang TTĐT);
- Lưu: VT, nmlap.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Dương Thị Hồng Phương**